

Tình nguyện “trái tuyền”

“Em đã có một mùa hè xanh với những hoạt động tình nguyện đầy ý nghĩa cùng với các bạn ở Khoa Văn học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN. Nhớ hôm chia tay cả đội, em đã ước rằng mùa hè tới mình lại được khoác áo xanh lên đường cùng các bạn. Nếu ai đó hỏi em rằng: Sao không đi tình nguyện cùng khoa, cùng trường mà lại đăng ký đi “trái tuyền” kiểu ấy! thì có lẽ khó mà giải thích được rạch ròi vì sao!” – Lê Quang Vinh (sinh viên K52, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường ĐH Bách khoa) bồi hồi chia sẻ...

Đi tình nguyện theo đội của khoa, của trường là điều bình thường đối với các bạn sinh viên. Tuy nhiên, có những trường hợp các bạn đăng ký đi tình nguyện với những trường khác. Liệu đây có phải là một xu hướng tình nguyện mới của sinh viên? Với Quang Vinh thì cả mùa hè xanh cùng ăn, cùng hoạt động với các bạn Khoa Văn học là một kỷ niệm khó quên trong đời sinh viên. Vốn ưa thích các hoạt động tập thể, Vinh thường xuyên tham gia các hoạt động tình nguyện của Khoa. Rồi một lần tình cờ, cậu quen một anh là cựu sinh viên của Khoa Văn học nhưng năm nào cũng tham gia tình nguyện. Nắm bắt cơ hội, Vinh liền xin tham gia tình nguyện cùng anh. Năm đó, Vinh đã có một mùa hè được cống hiến, được giao lưu đầy ý nghĩa. Được sống trong “môi trường văn chương”, những kỷ niệm của thời cấp 3 từng mài bút trong lớp chọn vẫn lại ùa về. Sự lôi cuốn của hoạt động tình nguyện “trái tuyền” ấy



khiến Vinh không thể quên... Các hoạt động tình nguyện của Khoa Văn học, Trường ĐHKHXH&NV cũng là điểm đến của một bạn sinh viên Trường ĐH Hải Phòng. Nguyễn Văn Ngọc chia sẻ rằng, trường của bạn không có những hoạt động tình nguyện rầm rộ đi đến vùng sâu, vùng xa giúp đỡ đồng bào khó khăn. Vậy nên khi được cô

đưa nhưng đó là một mùa hè rất ý nghĩa và hạnh phúc với cả hai chúng mình”.

Lựa chọn đi tình nguyện cho trường khác của các sinh viên trên đã nói lên nhiều điều về hoạt động tình nguyện của trường họ. Có thể do chương trình hoạt động chưa hấp dẫn, có thể do khâu tổ chức kém, tuyên truyền chưa hiệu quả nên nhiều sinh viên không biết cụ thể lịch hoạt động của trường mình. Đặng Trần Quân (Ủy viên BCH Đoàn Khoa Quốc tế, ĐHQGHN) quan niệm: “Việc các tình nguyện viên chuyển sang hoạt động cho các trường khác thực chất là do lỗi của người tổ chức, bản thân các bạn sinh viên đều có tinh thần tình nguyện quan trọng là phải lôi kéo được họ”.

bạn thân từ thừa “nổi khố” kể về những chuyến đi của khoa mình, Ngọc đã không ngần ngại xin đăng ký tham gia cùng. Theo Ngọc chỉ cần có tinh thần tình nguyện thì hoạt động ở môi trường nào cũng sẽ đạt hiệu quả...

Riêng với bạn Vũ Thị Hương (sinh viên K52, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN) thì đôi chân tình nguyện lại đi theo tiếng gọi của tình yêu. Bạn trai của Hương hiện đang là sinh viên năm thứ 3 Trường ĐH Xây dựng. Và để có một mùa hè đáng nhớ cho cả hai, họ đã quyết định đi cùng một đội để vừa được hoạt động tình nguyện vừa được ở bên nhau. Hương tâm sự: “Tuy thường xuyên bị các bạn trong đội trêu

Trên thực tế, để hoạt động tình nguyện trở nên hấp dẫn hơn, thu hút sinh viên tham gia nhiều hơn một số khoa và trường đã có sự liên kết với nhau để hoạt động. Trong những lần đó các tình nguyện viên có điều kiện giao lưu học hỏi và trợ giúp nhau trong mọi hoạt động. Như vậy, từ nhu cầu của từng cá nhân sinh viên đã trở thành xu hướng tình nguyện mới của các trường đại học. Chính điều này đã tạo nên một mạng lưới tình nguyện rộng khắp. Tham gia vào những đợt tình nguyện kết hợp này điều các tình nguyện viên nhận được nhiều nhất đó là khả năng thích nghi, hòa đồng nhanh và tinh thần đồng đội cao.

Sông Hương